

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA LUẬT

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (ĐỀ 1)
Học kỳ 231, năm học 2023 - 2024

Mã học phần: DLU0120

Tên học phần: Điều tra hình sự

Mã nhóm lớp học phần: 231_DLU0120_01

Thời gian làm bài (phút): 75 phút

Hình thức thi: **Tự luận**

SV được tham khảo tài liệu: Có

Không

(Sinh viên chỉ được phép sử dụng tài liệu giấy, không được sử dụng file mềm, sử dụng internet hoặc bất kỳ hình thức sử dụng tài liệu điện tử nào khác)

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi

Câu 1. Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao. (4 điểm)

- Nguyên nhân dẫn đến thay đổi dấu vết ở hiện trường là do con người.
- Báo cáo khám nghiệm hiện trường là văn bản pháp lý bắt buộc phải có sau khi khám nghiệm hiện trường.
- Thực nghiệm điều tra nhằm xác định khả năng thực hiện một hành vi không áp dụng đối với người làm chứng.
- Khi khám xét, việc niêm phong đồ vật thu giữ chỉ cần tiến hành trước mặt chủ sở hữu đồ vật.

Câu 2 (6 điểm): Bài tập tình huống

Ngày 15/02/2023, Cơ quan điều tra Công an tỉnh T nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra ở nhà riêng của chị N. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định: Nạn nhân là chị N, 30 tuổi, thường trú tại khu phố 1, huyện X, tỉnh T. Hiện trường là ngôi nhà cấp 4, mái tôn. Nạn nhân nghi bị vật cứng đập vào đầu nhiều nhất dẫn đến tử vong. Tử thi nạn nhân nằm trên nền nhà, trên người không có quần áo, nạn nhân có quan hệ tình dục trước khi chết.

Quan sát cho thấy quần áo nạn nhân nằm ở nhiều vị trí khác nhau, áo bị xé rách. Trên tường, sàn nhà có nhiều vết máu. Tất cả tủ, bàn đựng đồ, quần áo của nạn nhân có dấu hiệu bị xáo trộn, lục soát. Hiện trường có một cửa ra vào bị khóa ngoài bằng ổ khóa màu bạc. Lấy lời khai nhanh người biết việc là anh M, hàng xóm của chị N, được biết một ngày trước khi xảy ra vụ việc anh thấy một người đàn ông tên là K có đến nhà chị N và sau đó thấy có tiếng cãi vã xảy ra trong nhà chị N.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để tiến hành điều tra.

Theo anh/chị:

- Cơ quan có thẩm quyền cần thu lượm các dấu vết hình sự nào trong tình huống trên? Phương pháp ghi nhận hoặc thu lượm đối với mỗi loại dấu vết đó là gì? (2,5 điểm)
- Các hoạt động điều tra mà Cơ quan điều tra cần thiết phải tiến hành tiếp theo sau khi khởi tố vụ án hình sự là gì? (1,5 điểm)

- 3) Cơ quan điều tra cần phải tiến hành trung cầu các loại giám định nào trong tình huống nêu trên? Nhằm mục đích gì? (2 điểm)

Ngày biên soạn: 02/11/2023

Giảng viên biên soạn đề thi: TS. Nguyễn Tất Thành

Ngày kiểm duyệt: 02/11/2023

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Phó Trưởng BM Luật Hình sự, TS. Nguyễn Tất Thành

Sau khi kiểm duyệt đề thi, **Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn** gửi về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất Linh (**0918.01.03.09**).